

หัวข้อโครงการ	คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
ชื่อผู้จัดทำโครงการ	นางสาวสุคนธ์ พวงมะลิ และนางสาวอรอุมา สมศรี
หน่วยงาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีการศึกษา	2562

บทคัดย่อ

โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาและจัดทำคู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุศรา การบัญชี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด ของคณะผู้จัดทำ พบว่า คณะผู้จัดทำมีความรู้เกี่ยวกับเอกสารที่จะนำไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอนในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ค่าธรรมเนียม และสถานที่ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ซึ่งการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล มีความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดมี 4 ขั้นตอน คือ ทำความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ขอตรวจสอบและจองชื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ และยื่นขอจดทะเบียน โดยเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนมีทั้งหมด 14 อย่าง แต่ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ การจดทะเบียนตั้งบริษัท กรณีจัดตั้งคนละวัน ซึ่งมี 2 ขั้นตอน คือ การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว) ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดมี 4 ขั้นตอนเช่นเดียวกับการการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนมีทั้งหมด 20 อย่าง ซึ่งค่าธรรมเนียมก็จะแตกต่างกันออกไป แต่สถานที่จดทะเบียน คือ หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง และยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

จากการนำเสนอเล่มคู่มือการศึกษาให้แก่เจ้าของกิจการและพนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด นุศรา การบัญชี พบว่า เนื้อหาและรูปแบบของคู่มือสามารถอ่านและทำความเข้าใจด้วยตนเองในเบื้องต้นได้ เนื่องจากมีคำแนะนำสอดแทรกในหัวข้อหรือตัวอย่างนั้นๆ ซึ่งคู่มือเล่มนี้สามารถลดขั้นตอนในการสอนงาน โดยนำเอาคู่มือและเอกสารจริงมาใช้ควบคู่กัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น